



สรุปข่าวเด่น

ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
หลังจาก EU ประกาศการตรวจสอบตัดสินใจระงับ
สิทธิทางการค้า

ระบบการชำระเงิน QR โค้ด ในเมียนมาได้รับ
การตั้งค่าให้เปิดตัวในปี

แผนก่อสร้างทางรถไฟบ่อเต็น-เวียงจันทน์คืบหน้า

จี ๗ ท.คุมค่าบาทห่วงกระทบส่งออก

การตัดสินใจเลือกบริการ 5G ใน สปป.ลาว

สรรพสามิตเผยเลือกตั้งต้นยอดเก็บภาษี สุรา
ยาสูบ รถยนต์ เบียร์ฟุ้ง

รัฐบาลเวียดนามไม่ได้แทรกแซงราคาส่งออกของ
เหล็กคาร์บอนไปยังแคนาดา

ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหลังจาก EU ประกาศการตรวจสอบการตัดสินใจระงับสิทธิทางการค้า



สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่านายกรัฐมนตรีกัมพูชา โปสธข์ข้อความบนเฟซบุ๊กของตนเองระบุว่า กัมพูชาไม่สามารถแลกเอกราชและอำนาจอธิปไตยเพื่อสิ่งใดได้ และกัมพูชาต้องการเป็นมิตรที่ดีกับประเทศหุ้นส่วนอื่นๆ ที่ต้องการเห็นกัมพูชามีความก้าวหน้าโดยปราศจากการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศ ข้อความดังกล่าวนับเป็นท่าทีแรกของสมเด็จฯ ฮุน เซน ที่มีขึ้นหลังจากสหภาพยุโรป ประกาศจะเริ่มกระบวนการตรวจสอบเพื่อตัดสินใจว่าจะระงับการให้สิทธิพิเศษทางการค้า ซึ่งเป็นกรยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าและยกเลิกการกำหนดโควตานำเข้าของอียูให้กับสินค้าที่มีแหล่งผลิตจากกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ซึ่งครอบคลุมสินค้าทุกประเภท ยกเว้นอาวุธ ยุทโธปกรณ์ต่อกัมพูชาหรือไม่ โดยการพิจารณาเรื่องนี้ซึ่งอียูมีขึ้นในการตอบโต้กัมพูชาต่อประเด็นปัญหาทางการเมืองในประเทศ ที่ระบุว่าไม่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม มาตรการตอบโต้นี้จะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมเสื้อผ้าของกัมพูชาที่เป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ 6 มายังอียู หากอียูใช้มาตรการนี้ตอบโต้กัมพูชาจะกระทบต่อแรงงานชาวกัมพูชาในภาคอุตสาหกรรมนี้มากกว่า 700,000 คน

ที่มา : มติชนสุดสัปดาห์

15/02/62

แผนก่อสร้างทางรถไฟบ่อเต็น-เวียงจันทน์คืบหน้า



โครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมระหว่างด่านบ้านบ่อหาน-บ่อเต็น ทางตอนเหนือของสปป.ลาว กับกรุงเวียงจันทน์ ส่วนหนึ่งของโครงการทางรถไฟสปป.ลาว-จีน ภายใต้ความริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" ของจีน มีความคืบหน้าไปอย่างมาก โดยบริษัทรถไฟสปป.ลาว-จีน จำกัด แถลงเมื่อวันที่ 13 ก.พ.ว่า กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของโครงการก่อสร้างสะพานและอุโมงค์ ในโครงการสร้างทางรถไฟสายนี้จะเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นปี 2562 นี้ โดยการสร้างทางรถไฟบนถนนและสะพานจะเสร็จสมบูรณ์ราว 95 เปอร์เซ็นต์ และโครงการสร้างอุโมงค์จะเสร็จ 90 เปอร์เซ็นต์ในช่วงปลายปีนี้ ส่วนการสร้างฐานรางรถไฟและสถานีรถไฟจะเริ่มขึ้นในเร็วๆ นี้

ที่มา : มติชน

15/02/62

การตัดสินใจเลือกบริการ 5G ในประเทศลาว



กระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสาร รายงานว่า การตัดสินใจเปิดตัวบริการ 5G หนึ่งในปัจจัยสำคัญในการพิจารณาว่าจะให้บริการ 5G คือความต้องการของตลาด หากตลาดต้องการบริการ กระทรวงจะพร้อมสนับสนุน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์อินเทอร์เน็ต สปป.ลาวกล่าวว่า สปป.ลาว สามารถทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมทางบกทางอินเทอร์เน็ตได้เนื่องจากทำเลที่ตั้งอยู่ในใจกลางภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงเป็นไปได้ที่ประเทศจะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ถูกลงกว่าเดิมมากขึ้นเนื่องจาก สปป.ลาวสามารถแบ่งปันค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคได้ นอกจากนี้รัฐบาล สปป.ลาวจะให้การสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้านในการวางสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตผ่านสปป.ลาว รวมถึงในปัจจุบันสายอินเทอร์เน็ตวางอยู่บนกันทะเลซึ่งถือว่าเป็นทางอ้อม การจัดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านประเทศลาวจะทำให้การขยายสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตสั้นลงในภูมิภาคนี้

ที่มา : www.thaipost.net

15/02/62

รัฐบาลเวียดนามไม่ได้แทรกแซงราคาส่งออกของเหล็กคาร์บอนไปยังแคนาดา



จากรายงานเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา หน่วยงานป้องกันชายแดนแคนาดา ได้มีการดำเนินการสอบสวนขั้นสุดท้าย กรณีการอุดหนุนและการทุ่มตลาดสินค้าประเภทท่อเชื่อมตะเข็บเหล็กคาร์บอนจากเวียดนาม ซึ่งจากการสอบสวนพบว่า หลักฐานไม่สนับสนุนที่ว่ารัฐบาลเวียดนามไม่ได้แทรกแซงราคาท่อเชื่อมตะเข็บเหล็กคาร์บอนในประเทศแคนาดา นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปกติของสินค้าโดยรวมกับราคาในการส่งออกสินค้า พบว่า ส่วนเหลือจากการทุ่มตลาดอยู่ที่ร้อยละ 4.9 และสำหรับผู้ส่งออกเหล็กของเวียดนามไปยังแคนาดาอยู่ที่ร้อยละ 3 ด้วยเหตุนี้ทำให้ทั้งสองประเทศสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันได้

ที่มา : <http://vovworld.vn/en-US/news/vietnamese-government-does-not-determine-prices-in-carbon-steel-exports-to-canada-723791.vov>

14/02/62

ระบบการชำระเงิน QR โค้ด ในเมียนมาได้รับการตั้งค่าให้เปิดตัวในปี



ธนาคารกลางของเมียนมาถูกกำหนดให้ใช้ระบบการชำระเงินระดับชาติที่ได้มาตรฐานภายในปีนี้ ซึ่งระบบจะครอบคลุมการชำระเงินระหว่างประเทศ ผู้ใช้งานซื้อขายผ่านมือถือ และผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือทั้งหมด ระบบจะใช้รหัสสตอบกลับด่วนซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกว่ารหัส QR CBM กำลังเจรจากับ บริษัท การชำระเงินระหว่างประเทศเช่น Visa และ JCB และผู้ให้บริการกระเป๋าเงินมือถือในพื้นที่ เช่น Wave Money, M Pitesan ,WeChat และ Ali-pay ในการดำเนินการตามระบบ และแม้ว่าจะมีการใช้ระบบ QR แต่บัตรธนาคารจะยังคงเป็นช่องทางการชำระเงินแยกต่างหาก แพลตฟอร์มการชำระเงินใด ๆ สามารถใช้งานได้หากปฏิบัติตามมาตรฐาน ดังนั้นผู้ใช้บริการชำระเงินสามารถชำระเงินได้

ที่มา : <https://www.mmtimes.com/news/qr-code-payment-system-set-launch-year.html>

14/02/62

จี ๒๐. คุมค่าบาทห่วงกระทบส่งออก



รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเป็นหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ต้องดูแล ซึ่งรัฐบาลไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ สำหรับปัจจัยสำคัญที่ทำให้เงินบาทแข็งค่า ส่วนหนึ่งมาจากการอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่ส่งผลให้เงินสกุลของประเทศเกิดใหม่แข็งค่าขึ้น ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสถานะของแต่ละประเทศ โดยในส่วนของประเทศไทย ธปท. ได้มีการติดตามสถานการณ์ค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิด โดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่เห็นความผิดปกติ ซึ่งในระยะสั้นหากเห็นความผิดปกติจากการเก็งกำไร หรือการเคลื่อนไหวผันผวนรุนแรงไม่สอดคล้องกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ก็พร้อมที่จะเข้าไปดูแลเหมือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ธปท. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่จะทำให้ระบบการเงินมีเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการค้าขายให้มากขึ้นด้วย

ที่มา : www.thaipost.net

15/02/62

สรรพสามิตเผยเลือกตั้งด่านยอดเก็บภาษี สุรา ยาสูบ รถยนต์ เบียร์พุ่ง



อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมเริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยในเดือนมกราคม 2562 เป็นเดือนแรกที่กรมสามารถเก็บภาษีเกินกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณร้อยละ 0.14 หรือ 78 ล้านบาท โดยยอดจัดเก็บภาษีในกลุ่มสุราเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เบียร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ยาสูบเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 คาดว่ายอดการเก็บภาษีในกลุ่มนี้จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในเดือนกุมภาพันธ์จนถึงมีนาคม ทั้งนี้ สำหรับปี 2563 กรมได้รับเป้าหมายจัดเก็บ 6.26 แสนล้านบาท ซึ่งการจัดเก็บภาษียังอยู่ในกรอบของอัตราภาษีตัวเดิม

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1363375

15/02/62